



# SPECIAL OSAKA-TOKYO 6D3N



- นารา** นมัสการ องค์พระใหญ่ไดบุทสึ และให้อาหารกลางวัน
- มิเอะ** เที่ยวชม หมู่บ้านนินจาอิงะ เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น, ซ้อปปิงแบรนต์เนมที่ แจสตริม เอาร์ทเลท นากาชิม่า
- ซึสึโอกะ** ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, เข้าสักการะและเยี่ยมชม ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ เคยเป็นสถานที่ฝังศพของโชกุนโตกุกาว่า อิเอياسุ, สัมผัสประสบการณ์การเก็บชาเขียว
- ยามานาชิ** ชื่นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคะ เซ็นเกิน
- โตเกียว** นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, และอิสระช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ
- โยโกฮาม่า** พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น, อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน, เดินเล่นชมบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกสมัยก่อน ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ, เยี่ยมชมย่านชุมชนชาวจีนที่ ไชน่าทาวน์

## พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์การเก็บยอดใบชาญี่ปุ่น

## \*\* อิมอรอยกับบุฟเฟต์ขาปู \*\*

กำหนดการเดินทางวันที่ 27กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2560

วันแรก **สนามบินสุวรรณภูมิ**

20.30น. **พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)**

สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน  
23.30น. เหมินฟ้าสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

วันที่สอง สนามบินคันไซ >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิเอะ >> หมู่บ้านนินจาอิงะ >>  
แจสดรีม เอาร์ท เลท นากาชิมา >> นาโกย่า



07.00น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรและตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.710 นำท่านสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อด” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตรหนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดนั้นได้รับการบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองมิเอะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทั้งทำหน้าที่ลอบสังหารสืบข่าวลับในสมัยก่อน ที่นี้คือพิพิธภัณฑ์นินจาสายอิงะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยังมีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจาอาศัยอยู่จริงซึ่งมีทั้งช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับ ประตูกลมากมาย ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาตุ๊กตาก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่าชมโชว์และค่าชุดนินจา ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ นากาชิมา เพื่อนำท่านสู่ แจสดรีม นากาชิมา เอาร์ท เล็ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึ่งเป็น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงไว้เพียบ มีร้านค้ามากกว่า

240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่นี้เลือกออกแบบให้มี สไตส์ๆ คล้ายกับเมืองนิวยอร์กลินส์ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา รวมทั้งมี ป้ายให้ข้อมูลกับนักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนใต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น)

**คำ**

**อิสระอาหารคำ ตามอัธยาศัย**

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า

**วันที่สาม**

นาโกย่า >> ชิสีโอกะ >> ทะเลสาบฮามานะ >> นิงงิไดระ >> ศาลเจ้าคุโนซัง  
โทโซกุ >> ทดลองเก็บยอดใบชา >> ยามานากะโกะ



**เช้า**

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน บริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพาย ปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก

**เที่ยง**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

**บ่าย**

ออกเดินทางสู่เขตนิงงิไดระ เพื่อเข้าสักการะ ศาลเจ้าคุโนซัง โทโซกุ ศาลเจ้าที่มีความสำคัญไม่แพ้ศาลเจ้าอื่นๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารต่างๆ ภายในศาลเจ้ามีสีแดง สดตัดกับสีทอง และลวดลายการแกะสลักในตัวอาคาร รวมไปถึงตะเกียงโบราณ ท่านสามารถสัมผัสกับความวิจิตรงดงามของศิลปะญี่ปุ่นได้จากศาลเจ้าแห่งนี้ และที่สำคัญ ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็นที่ฝังศพของโชกุนโตกุกาวา อิเอยาสึ หนึ่งในบุคคลที่รวบรวม ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บยอดใบชา ญี่ปุ่น หลายๆ ท่านคงเคยได้เคยดื่มชาญี่ปุ่นกันมาก่อน แต่น้อยคนนักที่จะได้ลองเก็บใบชา ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเก็บยอดใบชา และวิธีการผลิตชาแบบญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ยามานากะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

**คำ**

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**\*\*\* อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีบุฟเฟ่ต์ชาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกนานาชนิด \*\*\***



จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่ ยามานากะโกะ>> ภูเขาไฟฟูจิ >> คาวากูจิโกะ >> ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเกิน >> โตเกียว >> ชินจูกุ



**เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น. นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากที่ราบสูบนยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง 3,666 เมตร จากนั้นออกเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อเข้าสู่การะศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเกิน และชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์แดงห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิเดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น

**เที่ยง** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

**บ่าย** นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าญี่ปุ่นหลากชนิด เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ

**ค่ำ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
โรงแรมที่พัก SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI HOTELหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> โยโกฮามา >> ไชน่า ทาวน์ >> ย่านโมโตมาจิ >> อีออน มอลล์ >> พิพิธภัณฑ์ราเม็ง >> สนามบินฮาเนดะ



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.

นำท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนอนประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิ่นหอมเฝ้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทำให้โชคดี และมีกระถางกำยานตั้งอยู่ด้วย การโบกควันกำยานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกำยานไปที่อวัยวะส่วนนั้น ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล นำท่านสู่ โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ เป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโยโกฮามา ในสมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองชายทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ทำประมง แต่ในปี 1859 ได้มีการเปิดเป็นเมืองท่าเพื่อใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ และได้มีชาวจีนเดินทางมาติดต่อค้าขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีไชน่าทาวน์เกิดขึ้น ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้กลายเป็นไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองโยโกฮามาแห่งนี้

เที่ยง

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

บ่าย

นำท่านสู่ ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ย่านที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกในโยโกฮามา บ้านพักในแถบนี้เรียกว่า “บลัฟ(Bluff)” ในปัจจุบันพื้นที่อยู่อาศัยจะอยู่บนเนินเขาใกล้สวนสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบโรงเรียนนานาชาติ และคริสตจักรที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวตะวันตกสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด คือ Harbor View Park ซึ่งตั้งตามทิวทัศน์ของสวนสาธารณะที่สามารถมองเห็นอ่าวโยโกฮามาและสะพานที่สวยงาม และยังมีอาคารที่ตกแต่งแบบตะวันตกเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมอีกด้วย และบริเวณด้านล่างของภูเขายามาเตะเป็นที่ตั้งของถนนช้อปปิ้ง **Motomachi Shopping Street** ซึ่งเป็นเส้นทางยาวประมาณ 500

เมตร คู่ขนานกับแม่น้ำนากามูระ (Nakamura River) มีบรรยากาศแบบยุโรป ร้านค้าส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านค้าแฟชั่น จากนั้นช้อปปิ้งกันต่อที่ **ห้างอิออน** ซื้ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และร้านค้าต่างๆ มากมาย จากนั้นเดินทางสู่ **พิพิธภัณฑ์ราเม็ง** ราเม็งเป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ในประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่า โตะกุงะวะ มิสึคุนิ ได้รับประทานราเม็งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจิ ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัด สมมุติฐานหนึ่งคือคำว่า "ราเม็ง" มาจากภาษาจีน "ราเมียน" (拉麵) ที่มีความหมายถึง เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้มือนวด หรือ คำอื่นๆ ที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า "ชิเนโซบะ" (支那そば) ซึ่งหมายถึงปาล์มราเมง โซบะจีน ต่อมาชาวจีนได้เริ่มมีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมกัน ราเม็งเริ่มเป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แปรสภาพถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่น และขณะเดียวกันที่ทหารญี่ปุ่นได้กลับมาจากการรบที่ประเทศจีน ทหารญี่ปุ่นได้คุ้นเคยกับอาหารจีนมาก่อนทำให้ราเม็งมีการขายได้ดียิ่งขึ้นราเม็งมักจะทานคู่กับ เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครั้งจะมีข้าวโพด ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ถือกันว่าเป็น food amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยังมีร้านขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชั้นบนจะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยซาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทำราเม็ง นอกจากนั้นก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย

**คำ** **อิสระรับประทานอาหารคำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย**  
**ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทำการเช็คอิน**

**วันที่หก** **สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ**

**00.20 น.** **เห็นฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661**

**04.50 น.** **ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ**

.....

## กำหนดการเดินทางวันที่ 27กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2560

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	38,900.- บาท	23,900.- บาท
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	35,000.- บาท	21,500.- บาท
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	29,500.- บาท	18,000.- บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	7,900.- บาท	7,900.- บาท

### หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

### อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ่มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  
\*\*\*เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็นตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน\*\*\*
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **24 มีนาคม 2560** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

**เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ**

**การยกเลิก :** กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

### หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติดูไป ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจะจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน**